

Kinh Nghi nuôi cá Hồi (Salmon)

Tác Giả: Đ&c H Vũ

Thứ Sáu, 05 Tháng 8 Năm 2011 20:29

Cá hồi Thái Bình Dương (Pacific salmon), sau khi tä giä näp säng häi hä, sä không bao giä träi biän cä näa. Lý do giän đä chä vì chúng sä chät sau khi đä và cho thä tinh läa träng đäu tiên.



Träc hät, đä tránh mäi ngä nhän, xin nói ngay räng đây là chuyän cäa cá häi, và chä riêng có cá häi mà thôi.

Nói theo tiäng Mä là cá häi only. Chä còn cá chim, cá chuän, cá chép, cá chät, cá lóc, cá lät, cá läm käm, cá mäp, cá mú, cá măng, cá cäm, cá cam, cá cä, cá trê, cá trích, cá träm, cá heo, cá häng, cá hä, cá lä đäu, cá läm käm, cá lia thia, cá đäng, cá đäi, cá đän cäy, cá bè, cá bä, cá bäng – bät kä là bäng kèo hay bäng đá – hoäc bät cä mät loäi cá thä tä nào khác đäu hoàn toàn (và tuyät đäi) không có dính dáng gì täi vä này.

Cá häi sinh ä sông nhäng phän län thäi gian säng ä biän. Đäc đä mä cäa loài cá này là dù có rong chäi phiêu du ä chän träi góc biän nào chäng näa, thä nào cũng tìm vä näi chôn nhau cät rän đä sinh nä.

Cá häi Thái Bình Dương (Pacific salmon), sau khi tä giä näp säng häi hä, sä không bao giä träi biän cä näa. Lý do giän đä chä vì chúng sä chät sau khi đä và cho thä tinh läa träng đäu tiên.

Cá häi Đäi Tây Dương (Atlantic salmon) thì khác. Chúng có thä đi đi vä vä tä sông ra biän và ngäc läi nhiäu län mà không hä do đä hay nao núng, dù khoäng cách phäi vät qua có thä dài đän hàng ngàn đäm, väi vô sä khó khăn và chäng ngäi.

Kinh nghiệm nuôi cá Hồi (Salmon)

Tên: Nguyễn Văn Hùng

Tháng: 05, Năm: 2011, Ngày: 20:29

Bên cạnh việc nuôi cá hồi, tự nhiên, đã có loài ngỗng ghi nhàn và khai thác lâu. Riêng ngỗng Nhàn, dân tộc Đông Nam Bộ và miền Bắc, vẫn duy trì sản xuất ra thịt trứng mỗi năm có một trăm ba mươi ngàn tấn.

Xét về sản lượng, mức sản xuất cá ngỗng Nhàn không hơn ngỗng Nga bao nhiêu và thua xa ngỗng Mỹ.

Tuy nhiên, cách thức mà dân Nhàn bắt cá hồi mới là đi vào cửa sông và hồ cá hồi. Họ thiết lập nhà máy đóng hộp cá hồi ngay ven sông. Cũng chính nơi đây cá đực nuôi nhốt, trứng, thịt tinh để làm cho hai đực mới ngàn chú cá hồi con ra đời. Sau đó, chúng sẽ được cho phiêu lưu vào đời sống, để bắt đầu cuộc đời... tha phồn thịnh.

Tùy theo từng loài, cá hồi sẽ sống biệt lập sáu tháng đến năm năm. Nhờ vào khả năng “cắm” được trứng vào lòng đực và sự chuyển đổi cá hồi lớn, nó sẽ tìm được vị chôn cất.

Khi vào cửa sông, giác quan đặc biệt của loài cá này giúp chúng nhận được đúng hướng về quê nhà – cửa sông xa bờ cũ – và cứ theo đó mà lớn và nuôi cá, đến tận nơi sinh nở. Ngỗng ta đặt sản phẩm vào cửa sông để giúp cho cá hồi dễ dàng và mau chóng vào cửa nhà máy. Tại đây, hồ sẽ tạo ra một loạt công nghệ và vật liệu khi chúng phải phóng lên cao và khi rơi xuống thì rơi ngay vào một mạng lưới. Mạng lưới này chuyển đổi không ngừng, qua nhiều khâu chế biến, để đưa cá từ sông vào... hộp!

Nói tóm lại là ngỗng Nhàn thả cá hồi con ra biệt lập, theo kiểu đem con bỏ chợ, để biệt lập nuôi nhốt. Rồi khi chúng theo bên cạnh trứng, hồ để cho cá vào nhà máy để đóng hộp và mang bán.

Cách hình thức tiến bộ và (chính) là nhiều. Bởi vậy, có khả năng chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (tên kêu gọi thành lập là Việt Cộng) cũng học theo cách làm ăn không vững của họ. Chỉ khác có chút xíu xiu là họ dùng ngỗng để kinh doanh, thay cá.

Từ năm 1978 cho đến năm 1990, bằng hình thức này hay hình thức khác, Việt Cộng đã “thả” ít nhất là hai triệu ngỗng ra biệt lập. Ngỗng ta có tính riêng trên bề mặt trứng lớn lên cả ba con cá hồi rơi vào sông ra đi thì ít nhất cũng có một con bỏ mạng. Nó trở thành mồi sẵn cho loài ngỗng, cho loài chim, hoặc những loài cá khác.

Kinh nghiệm nuôi cá Hồi (Salmon)

Tác Giả: Đác H Vũ

Thứ Sáu, 05 Tháng 8 Năm 2011 20:29

Táng tá, trong sá hai triáu ngái Viát phiáu láu vào bián cá – tái thiáu – cũng phái mát phán ba đã vong máng!

Há chát vì bão tá, vì hái tác, hay vì bá xô đáuái mát cách lánh láng tàn nhán tái bán bá cáa nháng quác gia lân cán. Nái đây thuyán bè cáa há tháng bá lái kéo trángác ra khái. Há sá lánh đánh giáa trái nác bao la cho đán chát vì không còn tìm đác nái đá đán, và cũng không còn đá láng thác (cũng nhá nhiên liáu) đá tiáp tác đi.

Nháng ká may mán thoát nán đáu sá bián thành cá hồi (theo tinh thán cáa Nghá quyát 36) cáa nhà đáng quác Hà Nái. Đám dân trôi sông lác chá này sá bá tán tình khai thác, và khai thác dài dài, cho đán khi tát thá, báng nhiáu cách.

Náu cá hồi Thái Bình Đáng chá hái háng mát lán rái chát thì nháng thuyán nhân rái khái Viát Nam sau ngày 19 tháng 6 năm 1988 – đã có thái gian dài sáng tám trú á nháng quác gia Đông Nam Á – cũng mang sá phán y nhá váy.

Há bá cáng bách hái háng và không bao giá còn có đáp ra đi náa. Riêng vái nháng thuyán nhân á Háng Kông – khi phán đát này còn thuác Anh – Anh Quác đã thoá thuán trá sáu trăm hai chác Má kim mái đáu nguái đá Hà Nái cháu nhán há trá vá, cùng vái lái háa hán là há sá không bá hành há hay ngác đái!

Sángái Viát may mán hán, hián đáng phiáu bát tá tán kháp bán pháng trái, có thá đác coi nhá là cá hồi Đái Tây Đáng – giáng cá có khá năng đi đi vá vá nhiáu lán tá sông ra bián và ngác cái. Nháng ká này ván tiáp tác kiáp sáng tha pháng cáu thác, chăm chá cám cái kiám và đá dành tián, rái hàng năm làm đán “xin phép” đác hái háng. Mái “Viát kiáu” vá thăm quá nhà chác chán đáu chi trái mát sá tián không phái chá là sáu trăm Má kim mà có thá là đán sáu ngàn Đá la, hay nhiáu hán náa.

Tuái Trá Online, đác đác vào ngày 7 tháng 1 năm 2010, cho biát: “Theo Ngân hàng Nhà nác, đán ngày 31-12-2009 kiáu hái chuyán vá đát 6.283 tá USD, giám 12,8% so vái năm 2008. Riêng tái TP.HCM, kiáu hái năm 2009 đát 3.2 tá USD. Nhá váy, kiáu hái đã không giám mán do suy thoái kinh tá nhá đá báo trác đó.”

Hà Nái có lý do đá hánh đián vá thành quá này – thành quá kinh tá duy nhát (thác sá) vát chá tiêu – vá ká nghá xuát và nháp cáng ngái, sau hán náa thá ká mà há đã nám đác quyán bán há Viát Nam. Há đáy ra khái nác nháng con nguái cùng quán và sá sác bát mán, rái “thu vá”

Kinh Nghi nuôi cá Hồi (Salmon)

Tài liệu: ĐHC HVũ

Tháng 05, Thứ 8 Ngày 20/11/2011 20:29

những “Việt kiều” yêu nước và giàu sang !!!

Thật khó !